

Với mong muốn tạo thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị giao dịch, Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) giai đoạn 2021-2030 nêu rõ, hệ thống KBNN sẽ tập trung cải cách mạnh mẽ các hoạt động nghiệp vụ.

► Bảo Trân



Ảnh: KBNN

## Tiếp tục cải cách mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ kho bạc

Cụ thể, về tập trung nguồn thu cho NSNN, KBNN hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và thực hiện liên thông dữ liệu số về các khoản thu với cơ quan thuế, hải quan và các tổ chức, đơn vị liên quan trên cơ sở thống nhất cấu trúc thông tin trao đổi theo mã định danh đối với từng khoản thu. Cùng với đó, xây dựng cơ sở dữ liệu cho toàn bộ các khoản thu NSNN; triển khai các dịch vụ số về thu NSNN, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp ngân sách trực tuyến... Ngoài ra, KBNN còn mở rộng sự tham gia của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu NSNN.

Về kiểm soát chi, KBNN cung cấp đầy đủ thông tin cam kết chi NSNN phục vụ cho việc lập, phân bổ và thực hiện kế hoạch ngân sách trung hạn và hàng năm theo thông lệ quốc tế. Thống nhất đầu mối, quy trình và số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua kho bạc. Hệ thống KBNN sẽ đổi mới phương thức kiểm soát chi theo hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” gắn với việc phân cấp, giao trách nhiệm giải trình cho đơn vị sử dụng ngân sách. Tiếp tục đẩy

mạnh ứng dụng phương thức thanh toán điện tử trong chi trả NSNN cho các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa hoặc không có tài khoản ngân hàng.

Trong huy động vốn cho NSNN, KBNN tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm trái phiếu chính phủ đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư; điều hành lãi suất phù hợp với chính sách của Chính phủ, gắn với nguyên tắc thị trường.

Để quản lý ngân quỹ nhà nước hiệu quả hơn, KBNN sẽ hoàn thiện mô hình thanh toán tập trung đảm bảo nguyên tắc, tại mỗi hệ thống ngân hàng, KBNN chỉ có duy nhất 1 tài khoản và cuối ngày toàn bộ số dư ngân quỹ được tập trung về tài khoản của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam... Ngân quỹ nhà nước cũng sẽ được quản lý theo hướng giảm dần số dư nhàn rỗi; gắn kết chặt chẽ giữa quản lý ngân quỹ nhà nước với quản lý ngân sách và quản lý nợ, nhằm giảm chi phí và rủi ro nợ vay. Về tổng kế toán nhà nước và báo cáo ngân sách, báo cáo tài chính nhà nước, KBNN thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu kế toán tổng hợp cho toàn bộ khu vực nhà nước trên cơ sở liên thông và thu thập dữ liệu kế toán tại tất cả các đơn vị kế toán nhà nước; cho phép kết xuất thông

tin, báo cáo đa chiều theo từng cấp độ tổng hợp thông tin về NSNN và tài chính nhà nước.

Cùng với việc cải cách mạnh mẽ các hoạt động nghiệp vụ, KBNN sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình nghiệp vụ và quản lý nội bộ... Cụ thể, nâng cấp và bổ sung các tiện ích cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến; triển khai chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng và triển khai chương trình lưu trữ chứng từ điện tử, nhận diện khuôn mặt khi ký số các hồ sơ, chứng từ chi NSNN; nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử với ngân hàng; nâng cấp hệ thống tổng kế toán nhà nước, hệ thống quản lý ngân quỹ nhà nước, quản lý trái phiếu... và thực hiện các nhiệm vụ về quản trị, vận hành và đảm bảo an toàn bảo mật các hệ thống công nghệ thông tin KBNN.

Theo định hướng này, trong năm 2022, KBNN sẽ gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cũng như xây dựng chức năng chi lương qua dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN. Đặc biệt là tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của từng đơn vị KBNN, trên cơ sở đó không ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của các quy trình, nghiệp vụ ■